

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท พีรเชิษ ชิพปี้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ และนายกิริต ซาห์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ นายกำธร ศิลาอ่อน และศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระเป็นระยะเวลาสองปี ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิริต ซาห์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระเป็นระยะเวลาสองปี ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนตามมาตรฐานสากล ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมทั้งบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำการศึกษาประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท พีรเชิษ ชิพปี้ง จำกัด (มหาชน)

นายกำธร ศิลาอ่อน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
14 กุมภาพันธ์ 2565